

HƯỚNG DẪN NỮ CÔNG

3 Cách thêu chữ đẹp đơn giản, dễ thực hiện ,

Cách thêu chữ đẹp bằng những mũi thêu đơn giản. Hướng dẫn cách thêu chữ đẹp bằng kiểu chữ viết tay, chữ thư pháp, chữ in đậm đơn giản, dễ thực hiện nhất

Thêu chữ lên vải, quần áo là cách tuyệt vời để tạo dấu ấn cá nhân. Nếu bạn nghĩ thêu chữ là việc khó khăn, mất nhiều thời gian thì hướng dẫn 3 cách thêu chữ đẹp đơn giản sau đây sẽ làm bạn thay đổi suy nghĩ của mình. Với một chút kiến thức cơ bản về các kỹ thuật thêu và áp dụng các mẹo nhỏ sau đây, sẽ giúp bạn thêu được các kiểu chữ viết tay, chữ in đậm, chữ thư pháp một cách dễ dàng.

Tóm tắt:

1. Cách thêu chữ kiểu viết tay đẹp
2. Cách thêu chữ in đậm đẹp
3. Cách thêu chữ thư pháp



1. Cách thêu chữ kiểu viết tay đẹp ,

Chữ viết tay có thể rất thanh lịch, đôi khi kỳ quặc và đôi khi sắc nét và hấp tấp. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì bạn cũng phải thêu một đường mảnh và đường thêu của bạn phải đủ linh hoạt để có thể uốn cong theo những đường cong chặt chẽ.

Vì vậy, trong vô số các mũi thêu cơ bản, tôi xin giới thiệu đến bạn những mũi thêu thích hợp thêu chữ nhất, đó là: Mũi thêu viền(Back stitch), mũi thêu Split Stitch, mũi thêu lướt vạt(Stem Stitch), mũi thêu móc xích(chain stitch) và mũi thêu Split back stitch.



Ở đây tôi đã sử dụng mũi thêu viền(Back stitch) với 1 sợi chỉ cotton trong kim. Mũi thêu này đủ linh hoạt để có thể gia công theo đường cong và uốn lượn, đồng thời đường tạo ra rất mỏng và tinh tế. Tôi đã sử dụng chất liệu vải cotton làm nền trong hình trên, nó được dệt rất chặt chẽ nên các mũi thêu nổi bật với nhau khá rõ ràng. Nhưng nếu bạn sử dụng loại vải mềm hơn như vải lanh, sẽ dễ dàng tạo ra một đường mịn hơn và sẽ khó phân

biệt các mũi thêu riêng lẻ hơn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mũi thêu “whip back stitch” như trong hình trên. Nó sẽ ẩn các mũi thêu riêng lẻ và làm cho đường thêu hoàn toàn không bị chia cắt.



Nếu bạn chọn mũi thêu Split back stitch để thêu chữ, hãy nhớ xem các mẹo này để thêu chuỗi tốt hơn. Chúng bao gồm các lưu ý về các cạnh, góc và sự nối liền mạch của hai dòng.

2. Cách thêu chữ in đậm đẹp ,

Các chữ viết trang trí như trong ảnh dưới đây có thể thực hiện tốt bằng mũi thêu bó hạt(Satin Stitch). Trong ví dụ dưới đây, Tôi sử dụng 2 sợi chỉ cotton để thêu đường viền chữ, sau đó thêu phủ lên bằng mũi thêu bó hạt(Satin Stitch) để tạo độ dày cho chữ.



Ngoài ra, đây là một mẫu chữ thêu mũi bó hạt(satin stitch) có thêu lòng đường viền chữ bên dưới. Ở đây, Tôi sử dụng 1 sợi chỉ cotton nên đường thêu nhìn khá sắc sảo.



3. Cách thêu chữ thư pháp ,

Kiểu viết thư pháp này thường kết hợp các nét thanh và nét đậm trong chữ cái. Tuy nhiên, việc phân chia các yếu tố này thành 2 phần riêng biệt(Ví dụ: Thêu viền(Back stitch) cho nét thanh và thêu bó hạt(satin stitch) cho nét đậm) là rất rủi ro và không thực sự đem lại kết quả tốt nhất. Đôi khi thực hiện nó trở thành một thử thách lớn.

Tuy nhiên, bạn cũng có những lựa chọn thay thế khác. Ở đây, tôi sử dụng đường thêu lướt vạt(stem stitch) cho cả nét thanh và nét đậm. Đầu tiên, bạn cần tạo một đường viền các chữ cái cần thêu, sau đó tô phần bên trong chữ bằng đường thêu lướt vạt.



Một cách khác để tô phần nét đậm của chữ thư pháp là sử dụng mũi thêu đâm xô(Long & short stitch). Các bạn có thể xem mẫu ví dụ thêu chữ thư pháp bằng mũi đâm xô dưới đây. Nếu như bạn cảm thấy cách thêu đâm xô

quá khó, thì cũng có thể áp dụng mũi thêu lướt vắn để thay thế.



Ngoài ra, sử dụng đường thêu viền(back stitch) để thêu chữ thư pháp cũng khá phổ biến hiện nay. Thêu phát thảo đường viền chữ bằng 2 sợi chỉ cotton trở lên, sau đó tô phần bên trong chữ bằng các đường thẳng song song.

Trên đây là bài viết chia sẻ đến bạn các thêu chữ đẹp đơn giản, dễ thực hiện. Hy vọng rằng đã giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn cho mẫu thêu chữ của mình. Mời các bạn ghé thăm website: đồng phục Song Phú để tham khảo thêm nhiều bài viết hay nữa nhé.

Nguồn: <https://dongphucsongphu.com/theu/cach-theu-chu-dep.html>

Hướng dẫn móc chú voi con ,

Học thêu cơ bản: Hướng dẫn thêu khăn và may viền ,

Mỗi cô gái đều nên có một chiếc khăn tay tự thêu, vừa tiện lợi, có thể dùng nhiều lần thay thế khăn giấy, lại vừa xinh xắn, dễ thương.

Tổng hợp một vài mẫu thêu khăn và cách may viền cho các bạn mới học thêu cơ bản, các bạn có thể sáng tạo tùy ý nha!



Vải may khăn là vải linen bột, với tính chất mềm mát, nhẹ và dễ thấm hút, phù hợp làm khăn tay, thêu lên cũng rất dễ dàng.

Nguyên liệu thêu khăn:

- Chỉ thêu: Sử dụng chỉ thêu cotton, các bạn có thể tham khảo chỉ thêu tại các loại chỉ thêu
- Vải linen bột: Sợi vải linen có nguồn gốc tự nhiên nên an toàn, thân thiện với môi trường. Các sợi vải rõ rệt dễ dàng nhìn thấy hoặc cảm nhận khi chạm tay vào. Sợi vải chắc chắn và khít, không bị xơ. Vải linen thoáng mát, thấm nước nhưng dễ nhăn, khó ủi, nên chú ý khi giặt và phơi. Thích hợp may quần áo, túi, phụ kiện... Xem thêm tại vải linen.
- Ren: dùng để trang trí viền, bạn có thể sử dụng ren hoặc các phụ kiện khác

Hướng dẫn may khăn và viền khăn ,

Nguồn: <https://tiemtaphoanhamay.vn/huong-dan-theu-khan-va-may-vien>

Hướng dẫn may ví thêu hoa đẹp ,



Nội dung bài viết

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm chủ đề Hướng dẫn may ví thêu hoa đẹp thì bạn có thể xem bài viết chi tiết về chủ đề này do chúng tôi cung cấp ngay sau đây nhé.

Hướng dẫn may ví thêu hoa đẹp ,

Bước 1: Đầu tiên, bạn cắt vải dạ màu hồng nhạt thành hình chữ nhật có kích thước 23cm x 13cm, bạn sẽ cắt bằng vải dạ màu hồng đậm.

Sau đó, bạn cắt vải dạ trắng thành những cánh hoa có kích thước khoảng 2cm.



Bước 2: Sau đó, bạn cắt dải dài của cánh hoa để cuộn hoa dễ dàng hơn. Đầu tiên, bạn thường may sát mép để cánh hoa, rút đường chỉ cho vải thun hơi co lại. Vẽ một nửa vòng tròn bằng giấy vào tâm của nửa chiếc ví, sau đó ghim dải cánh hoa sát mép của hình tròn khép kín thành lớp cánh hoa rộng đầu tiên.

Các lớp cánh hoa bên trong xếp thành hình tròn đồng tâm nhưng nhỏ dần cho đến khi lỗ giữa bông hoa chỉ còn như lỗ cúc. May chặt các cánh hoa vào hộp đựng ví.



Bước 3: May một vòng tròn nhỏ bằng nỉ xanh hoặc vàng cho nhị hoa, sẽ che đi các mũi khâu cánh.



Bước 4: Để may tấm ngăn cho chiếc ví, bạn dùng vải dạ màu sáng hơn, cắt thành hai hình chữ nhật có kích thước 13cm x 10cm. Đường khâu thường là đường chỉ màu sát mép một mép của vách ngăn.

Làm ướt hai vách ngăn sao cho khớp với mép ngoài của ví, cắt và uốn cong các góc của ví cùng một lúc trên hai lớp vải. Sau đó đóng hoặc khâu hai nửa cúc áo vào hai bên mép ngoài của hai tấm vách ngăn.



Bước 5: Cắt hai đoạn ren và may vừa khít hai bên mép ví, song song với mép ví. Gấp phần trên của phần ren thừa lên trên phần vải dưới cùng. Đặt hai tấm ngăn ví để che đi phần ren thừa và khớp với các mép ngoài của ví, các nút hướng ra ngoài, ghim ổn định.



Bước 6: Bạn thường may một vòng kín sát mép ví, đường khâu vừa để gắn vách ngăn ví vào hộp ví, vừa có tác dụng trang trí nên bạn cần khâu đều từng mũi.

Đục từng mũi kim như mũi thêu, cách đều nhau và chú ý cả mặt ngoài ví và mặt trong thành ví để đường khâu đẹp hơn. Thắt nút đầu tiên và cuối cùng ẩn giữa hai lớp vải là bạn đã hoàn

thành.

Sản phẩm hoàn thiện

Chỉ cần một chút tỉ mỉ trong từng đường may là bạn đã có thể tự may cho mình một chiếc ví cầm tay rồi, với bông hoa vải trắng nhẹ nhàng trên nền vải màu hồng nhạt sẽ vô cùng thích hợp cho những cô nàng yêu thích phong cách vintage. , nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, nữ tính. Bạn cũng có thể tạo ví với nhiều màu sắc khác nhau, chỉ cần thay đổi màu vải ban đầu. Cách may ví thêu hoa mag phong cách vintage rất đơn giản, chỉ cần chớp mắt là bạn đã có ngay một món đồ vừa thời trang lại vừa rất tiện lợi khi đựng các vật dụng cá nhân vào đó nữa.



May ví cầm tay

Nguồn:

<https://webgiasi.vn/huong-dan-may-vi-theu-hoa-dep-cac-meo-vat-huu-ich-huong-dan-mien-ph-i-tai-day/>